



# รวมข่าว กกกต.

ECT  
Clipping News

โดย.. ฝ่ายวิเคราะห์และผลิตราย สำนักรายงานข่าว โทร. 17920-24

ประจำวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562

## ข่าวอื่น

ประเด็น	หนังสือพิมพ์	หน้า
● “ตุ-วิษณุ-บิ๊กป๊อก” สอบตก	ข่าวสด	1-4
● “ซูเปอร์โพล” ชี้ฝ่ายค้านชนะรัฐบาลไม่ได้ประโยชน์จากแถลงนโยบาย	มติชน	5

## บทความ

ประเด็น	หนังสือพิมพ์	หน้า
● คุณภาพของ ส.ว.	แนวหน้า	6
● งดประชุมสภา	เดลินิวส์	7
● “บิ๊กตู่” ในวันไร้ ม.44 จับตา “ปรับเกม” หลัง “ถกนโยบาย”	มติชน	8-9

## ฉบับจบ

ประเด็น	หนังสือพิมพ์	หน้า
● บุคคลแนวหน้า	แนวหน้า	10

# รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 28 ก.ค. 2562

- ไทยรัฐ
- เดลินิวส์
- มติชน
- ข่าวสด
- สยามรัฐ
- มติชนรายสัปดาห์
- ไทยโพสต์
- ผู้จัดการ
- กรุงเทพธุรกิจ
- ข่าวสด
- แนวหน้า
- โพสต์ทูเดย์

รวมข่าวหน้าที่  
**1**

# ปฏิสัมพันธ์-บิวกิ้งเปิด

# สังคมจาก!

# จัดการ-อภิปราย

นักวิชาการประเมิน  
รัฐบาลฝ่ายค้าน  
กระทบต่อลูกพรรค  
ฉะนายนโยบายผู้นำ  
พรรคมันใจอยู่ถึง4ปี

สรุปเวลาแถลงนโยบายรัฐบาล

2 วัน 34 ชั่วโมง

อ่านต่อหน้า 10

# รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

28 ก.ค. 2562

ประจำวันที่

ไทยรัฐ

เดลินิวส์

มติชน

ข่าวสด

สยามรัฐ

บางกอกโพสต์

คม ชัด ลึก

แนวหน้า

ไทยโพสต์

ผู้จัดการ

กรุงเทพธุรกิจ

โพสต์ทูเดย์

หน้า

1, 10

รวมข่าวหน้า

2

## ● สอปกต □ ต่อจากหน้า 1

นักวิชาการให้คะแนนฝ่ายค้านขณะรัฐบาล 6-5 'บิ๊กตู่' นำกรม.สอปกตกราวรด ฝ่ายค้านผิดหวังนายกฯ ขาดภาวะผู้นำ ตามข้อปมถวายสัตย์ปฏิญาณ ทำ 'อุทคม' เปิดหลักฐานยืนยันไม่เกี่ยวข้องอยู่เบงก่กรุงเทพฯ 'สมคิด' ปัดรัฐบาลอุ้มเข้าตัว 'วิษณุ' ได้ต้นไม้อื่นชานายหน้าหอ 'ศรีสุวรรณ' ชี้ก้าวล่วงสภารน. ไล่ให้ลาออก 'ธนาธร' ปลื้มส.ส.อนาคตใหม่อภิปรายสร้างสรรค. 'สมศักดิ์' ยังเชื่อรัฐบาลอยู่ยาวครบเทอม 'จาตุรนต์' แฉซ้ำ คสช.ส่งสัญญาณล่วงหน้าก่อนยึดอำนาจ 22 พ.ค.57 ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน 'ฉัตรเฉลิม' รวย 96 ล้านเพื่อไทยตามมีที่รัฐ-ปมถวายสัตย์

วันที่ 27 ก.ค. นายนคร มฤคิม รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่ 16 ก.ค. โดยกล่าวถ้อยคำไม่ครบถ้วนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 161 ว่า ในการชี้แจงของพล.อ.ประยุทธ์เมื่อคืนวันที่ 26 ก.ค. ก็กล่าวถึงเรื่องนี้สั้นๆ หัวงู มีแค่เพียง 2-3 วินาที จากนั้น ไปพูดเรื่องอื่น เรื่องนี้ยังไม่จบเพราะถือเป็นเรื่องสำคัญเข้าข่ายการกระทำที่มิบังควรต่อองค์พระประมุขและเป็นการไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ส่งผลให้การเข้ารับหน้าที่ของกรม.มีปัญหาในหลักการสำคัญของการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขว่าถ้อยคำถวายสัตย์ปฏิญาณที่ พล.อ.ประยุทธ์ไม่ได้กล่าว คือ "...ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ" ซึ่งผ่านมา 3 วันแล้วนับจากวันที่ นายปิยนุตร์ แสดงกนกกุล พูดเปิดประเด็นนี้ในรัฐสภา พล.อ.ประยุทธ์ยังปกปักรักษาไม่ยอมรับว่าตัวเองทำผิดพลาดในสิ่งที่ไม่อาจให้อภัยได้ แม้จำนนด้วยหลักฐาน เพราะกลัวเสียงที่สถานีโทรทัศน์นิวส์ฮอว์กในพระราชสำนักประจักษ์ชัดแจ้ง แต่ก็ยังเลี่ยงแบบข้างๆ คูๆ เป็นผู้นำประเทศทำตัวอย่างนี้ได้หรือ ทำไม่ไม่รู้จักอวยเสียด่าบ้าง

นายนคร กล่าวว่า ส่วนนายวิระกร คำประกอบ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ควรออกมาชี้แจงว่า คลิปที่ทางโทรทัศน์มีการตัดทอนตามที่ตัวเองอภิปรายในที่ประชุมรัฐสภาปกป้องพล.อ.ประยุทธ์ในเช้าวันที่ 25 ก.ค. จริงหรือไม่ ทำไม่จึงจับเลขอยู่ได้ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ก็พูดในที่ประชุมว่าเรื่องนี้สำคัญ ผู้อภิปรายต้องรับผิดชอบ. คนเห็นว่านายปิยนุตร์ ได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุด

แล้วปัญหาอยู่ที่ว่ารัฐสภาจะรับผิดชอบอย่างไรกับการปล่อยให้ พล.อ.ประยุทธ์มาแถลงนโยบายรัฐบาลก่อนเข้ารับการปฏิบัติหน้าที่ โดยที่นายกฯและกรม.ทำผิดธรรมเนียมปฏิบัติในการกล่าวถ้อยคำถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และกระทำในสิ่งอื่นไม่บังควรนี้

### จาตุรนต์แฉซ้ำแผนยึดอำนาจ

นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊ก แสดงความเห็นกรณี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อภิปรายในการประชุมรัฐสภา เมื่อคืนวันที่ 26 ก.ค. ถึงการยึดอำนาจของคสช. ที่มีการเตรียมตัวมาแล้ว 3 ปี โดยระบุว่า "ก่อนรัฐประหารหลายเดือน คนสนิทคู่สังัญญาไปที่เพื่อไทยหลายครั้ง ว่าเป็นการลอบออก มิฉะนั้นจะทำรัฐประหาร การประกาศกฤษฎีกาการศึกอย่างผิดกฎหมายเป็นสัญญาณสุดท้ายที่แสดงว่า การรัฐประหารซึ่งเตรียมพร้อมไว้ก่อนแล้วกำลังจะเกิดขึ้น ไม่ใช่เพิ่งตัดสินใจในวันประชุมที่ผู้เชิญประชุมวางตัวเหนือรัฐบาล"

### ธนาธรผิดหวังดูขาดภาวะผู้นำ

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคต. ที่เดินทางเข้าสภามาฟังการอภิปรายช่วงดึก ในการอภิปรายวันที่สอง ให้สัมภาษณ์ว่า เพิ่งเสร็จภารกิจไปพบพี่น้องภาคอีสาน ดิรดกลับจากโคราช เพื่อมาฟังการอภิปรายด้วยตนเอง ภาพรวมการอภิปรายของส.ส.อนาคต. ทุกคนได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่น้องประชาชนตรวจสอบนโยบายของรัฐบาลประยุทธ์ 2 ได้อย่างดี อภิปรายมีเนื้อหามั่ง มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน

ในส่วนนโยบายรัฐบาลที่แถลงมานั้นมีลักษณะเดือนลอย จับต้องไม่ได้ ขาดความมั่นใจได้ว่าจะทำให้ประเทศเดินหน้าไปไกลได้กว่านี้ ถือเป็นเรื่องใหญ่มาก เพราะประเทศต้องการการปฏิรูปในหลายด้าน ทั้งการปฏิรูประบบราชการ การกระจายอำนาจท้องถิ่น ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยเจตจำนงที่แน่วแน่ซึ่งคนไม่ได้เห็นจากรัฐบาลชุดนี้ เพราะ 19 พรรคร่วมรัฐบาลที่รวมกันไม่ได้มีเจตจำนงที่เหมือนกันเลย รวมทั้งไม่ได้เห็นในนโยบายของรัฐบาลด้วย

และที่ผิดหวังอย่างยิ่งจากที่ฟังการอภิปรายทั้ง 2 วันที่ผ่านมา คือการขาดวุฒิภาวะการเป็นผู้นำ การควบคุมอารมณ์ของนายกฯ ซึ่งมีปัญหาอย่างมากกับการควบคุมตนเอง ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนจริงๆ ที่ได้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯ

อีกครั้งหลังจากที่เราได้นายกฯ และคณะรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง หลังจากที่เรายังไม่ได้เลือกตั้งมากกว่า 8 ปี เมื่อถามถึงกรณีหลายฝ่ายมองว่าการอภิปรายของพรรคฝ่ายค้านยังไม่สามารถดิศเครดิคนนโยบายของรัฐบาลได้ นายธนาธรกล่าวว่า ในส่วนการอภิปรายของพรรคอื่นคนไม่ขอวิจารณ์ แต่ในส่วน อนาคต.มีกรอภิปรายโดยที่ไม่เสียดสีก้าวร้าว แต่เป็นการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ พท.ผิดหวังดูเช่นกัน

น.อ.อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เพื่อไทย กล่าวถึงภาพรวมการแถลงนโยบายว่าพอใจการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านตลอด 2 วันที่ผ่านมา เชื่อว่าหากรัฐบาลเปิดใจรับฟังเสียงสะท้อนข้อเสนอแนะต่างๆ จะเป็นประโยชน์กับรัฐบาลโดยตรง เชื่อว่าการทำหน้าที่ของเราทั้ง 13 ชั่วโมงครั้งนี้คุ้มค่าจริงๆ ไม่ดีวันไว้สาระทำให้ประชาชนได้ประโยชน์แน่นอน ข้อแรกคือการทำหน้าที่แทนประชาชนในการสะท้อนข้อกังวล ความห่วงใย ปัญหาความทุกข์ร้อน และคุณสมบัติของรัฐมนตรี คิดว่าทุกประเด็นเราจะได้ครบถ้วน นโยบายนโยบายที่ทุกส่วนหน้าที่ที่รัฐชี้แจงซึ่งรัฐบาลมีส่วนตัวรู้สึกผิดหวังกับคำตอบของกรม.บางคนที่ไม่พยายามเข้าใจ มองสิ่งที่ฝ่ายค้านกำลังทำเป็นการดิศเครดิ. ทำลายความน่าเชื่อถือ ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ดีด้วย

"รู้สึกผิดหวังกับการแสดงออกทางอารมณ์ของพล.อ.ประยุทธ์ มากที่สุด เพราะแม้การแสดงอารมณ์จะเป็นเรื่องปกติทั่วไปของคน แต่ พล.อ.ประยุทธ์เป็นประมุขฝ่ายบริหารเป็นผู้นำประเทศ ควรจะควบคุมอารมณ์ได้มากกว่านี้ โดยเฉพาะการแสดงอารมณ์ในที่สาธารณะหรือในรัฐสภา เป็นสิ่งที่ต้องระวังมาก. จึงอยากแนะนำเรื่องกรูปร่างตัวและการควบคุมอารมณ์ให้มากกว่านี้ สิ่งทีแสดงออกมาทำให้ประชาชนที่เห็นขาดความเชื่อมั่นสะท้อนผ่านการใช้คะแนนที่สอปกตกับนายกฯ จากผลสำรวจสำนักต่างๆ ได้เป็นอย่างดี" น.อ.อนุทินกล่าว

### ศรีสุวรรณไล่วิษณุลาออก

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เผยว่า ความที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องความเป็นรัฐมนตรีของพล.อ.ประยุทธ์ ถูกลงเฉพาะตัวตามเพราะเหตุเป็น "เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ" หรือไม่ให้พิจารณาวินิจฉัยแต่การที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ใช้โอกาสในการแถลงนโยบาย

# รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์ 28 ก.ค. 2562

<input type="checkbox"/> ไทยรัฐ	<input type="checkbox"/> เดลินิวส์	<input type="checkbox"/> มติชน	<input checked="" type="checkbox"/> ข่าวสด
<input type="checkbox"/> สยามรัฐ	<input type="checkbox"/> บางกอกนิวส์	<input type="checkbox"/> คม ชัด ลึก	<input type="checkbox"/> แนวหน้า
<input type="checkbox"/> กรุงเทพ	<input type="checkbox"/> ผู้จัดการ	<input type="checkbox"/> กรุงเทพธุรกิจ	<input type="checkbox"/> โพสต์ทูเดย์
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

รวมข่าวหน้าที่

3

รัฐบาลเมื่อคืนวันที่ 25 ก.ค. อธิบายแทน พล.อ.ประยุทธ์ โดยที่นายกฯ ยังไม่ได้สั่งให้ช่วยอธิบาย โดยอ้างคำพิพากษาศาลฎีกาคดีระหว่าง คสช.กับนายสมบัด บุญงามอนงค์ ว่าในคำพิพากษาไม่มีส่วนไหนที่เขียนว่าหัวหน้าคสช.เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพียงแต่ระบุตำแหน่งหัวหน้าคสช.เป็นเจ้าพนักงาน พล.อ.ประยุทธ์จึงไม่ขาดคุณสมบัติในการเป็นนายกฯ เนื่องจากตอนเป็นแคนดิเดตนายกฯ ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การชี้แจงของนายวิษณุอาจถือได้ว่าเป็นการจัดการงานนอกสั่ง และก้าวล่วงการวินิจฉัยหรือชี้แจงการทำหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยไม่สุจริต ซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดตามพร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 38 วรรคสาม ประกอบ ม.39 (3) ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับได้ เรื่องคุณสมบัติของนายกฯ ในกรณีนี้เป็นคำร้องที่อยู่ในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญแล้ว

นายวิษณุเป็นนักกฎหมายที่ควรที่จะรู้จักกาลเทศะ และวางตัววางคำพูดให้เหมาะสม เพราะถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องนี้ไปตามคำชี้แจงของนายวิษณุก็จะเกิดการครหา กับศาลขึ้นมาได้ ถ้านายวิษณุยกจะวินิจฉัยเรื่องนี้เสียเองควรลาออกจากตำแหน่งรองนายกฯ แล้วมาสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และเชื่อมั่นว่าจะผ่านการสรรหาและการลงมติเลือกของ ส.ว. ได้ อย่างแน่นอน อย่างว่าแต่ทำตัวเป็นเนติบริกรจนทำให้หลักกฎหมายสั่นคลอน กลายเป็นที่ครหาของคนทั้งบ้านทั้งเมืองอยู่เลย” นายศรีสุวรรณกล่าว

## พิชัยสอนดูอ่านหนังสือเศรษฐกิจ

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรมว.พลังงาน กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ ชี้แจงในสัปดาห์ที่แล้วว่าคิดเอง หรือหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลคิดให้ ถ้าเป็นอย่างหลัง พล.อ.ประยุทธ์ควรต้องพิจารณาเปลี่ยนหัวหน้าทีมเศรษฐกิจได้แล้ว เพราะสิ่งที่ตอบในสภาแสดงว่าไม่ได้มีทักษะความรู้ทางด้านเศรษฐกิจเลยที่ พล.อ.ประยุทธ์บอกว่าให้ขยายตัวค่าเพราะมีฐานเศรษฐกิจใหญ่เป็นความเข้าใจผิดอย่างรุนแรง ขนาดประเทศจีนที่มีฐานเศรษฐกิจใหญ่กว่าไทยมากแบบเทียบกันไม่ได้ก็ยังขยายตัวมากกว่าไทยเกินกว่า 2 เท่าเกือบจะทุกปี หรือประเทศมาเลเซียที่ขนาดเศรษฐกิจใกล้เคียงกับไทย จีดีพีของมาเลเซียกำลังจะแซงไทยใน 1-2 ปีนี้ ก็ขยายตัวมากกว่าไทยมากมาตลอด 5 ปี ดังนั้น การขยายตัวทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับฝีมือการบริหารของรัฐบาล ซึ่งไทยอยู่ในอันดับท้ายสุดถึงขนาดล้าหลังต่างประเทศอย่างเห็นเด่นชัดให้มันส์บอกว่าไทยเป็นคน

หน้า 1, 10

ป่วยของอาเซียนและจะชิงป่วยหนัก เศรษฐกิจไม่ได้คืออย่างที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ แลลงในสภา

การที่ พล.อ.ประยุทธ์ดูถูกคนจนบอกไม่เสียภาษีทั้งๆ ที่ความจริงคนจนก็ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มในการจับจ่ายใช้สอยทุกครั้ง และภาษีมูลค่าเพิ่มก็อกรายได้ทีมากที่สุดของรัฐ จึงอยากแนะนำอีกครั้งว่าแทนที่ พล.อ.ประยุทธ์จะเที่ยวแนะนำให้ประชาชนอ่านหนังสือตั้งแต่จินตคณิตมาถึงแอนนิมอลฟาร์ม พล.อ.ประยุทธ์เองควรต้องอ่านหนังสือเศรษฐกิจให้มากกว่า โดยเฉพาะเศรษฐกิจสมัยใหม่ของต่างประเทศ เพราะตลอด 5 ปีที่สูจนแล้วว่าความรู้ทางเศรษฐกิจของ พล.อ.ประยุทธ์มีน้อยมาก ขนาดเศรษฐกิจแบบเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นยังรู้น้อย

โลกสมัยใหม่ต้องการผู้นำที่มีความรู้รอบด้าน โดยเฉพาะความรู้ความเข้าใจทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง และต้องมีวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจที่มองเห็นอนาคตของประเทศได้ อีกทั้งจะต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ การจะพึ่งข้อมูลจากคนใกล้ชิดด้วยอย่างเดียวคงไม่ได้ แลคนใกล้ชิดก็ให้ข้อมูลไม่เต็มจริง เพราะหลายครั้งได้ให้ข้อมูลที่ผิดๆ แก่ประชาชนจนประชาชนหมดความเชื่อถือและไม่เหลือความมั่นใจ

## นักวิชาการแนะนำยกฯปรับปรุงตัว

นายยุทธพร อิสรชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณะรัฐศาสตร์ มสธ. กล่าวถึงภาพรวมการแถลงนโยบายรัฐบาลว่า การอภิปรายซึ่งมีการพูดพาดพิงเรื่องความชอบธรรมของ คสช. ที่มาของ ส.ว. ที่มาของรัฐบาล และองค์การอิสระ โดยเฉพาะคุณสมบัตินายกฯ มากกว่าตัวนโยบาย และเชื่อว่าหลังจากนี้กิจกรรมทางการเมือง เช่น การอภิปรายไม่ไว้วางใจ การอภิปรายงบประมาณ จะมีเรื่องความชอบธรรมทางการเมืองเป็นระยะ

สำหรับนายกฯ ควรปรับเปลี่ยนตัวเองต้องระมัดระวังตัวเองให้มากขึ้น โดยเฉพาะวิวาทะกับ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ซึ่งตามหลักการทั่วไปของการประชุมสภา การทำงานในสภา การจะลุกพูดก็ต้องได้รับการอนุญาตจากประธานสภาให้วินิจฉัยก่อน ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะ พล.อ.ประยุทธ์ไม่คุ้นชินกับสภาที่มาจากการเลือกตั้ง ที่มีเล่ห์เหลี่ยมทางการเมือง ทางกฎหมาย การยั่วยงทางอารมณ์ หลากหลายรูปแบบที่ไม่สามารถคาดเดาทิศทางได้ ต่างจากยุคสนช.

การทำหน้าที่ของนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ลีลาการทำหน้าที่ ความเก๋เกมทางการเมืองถือว่าเอาอยู่ การวินิจฉัยหลายเรื่องสร้างจรรยาบรรณของสมาชิก เช่น การวินิจฉัยเรื่องจะอภิปรายคุณสมบัด ต้องอภิปรายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของกรม. แต่สิ่งที่น่ากังวลคือการทำหน้าที่ของนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภาที่ไม่คุ้นชินกับสภาจากการเลือกตั้ง อาจยังไม่เท่าทันนักการเมือง ต้องอาศัยระยะเวลาในการปรับตัว

การอภิปรายครั้งนี้คงไม่มีใครได้ใครเสียทั้งสองฝ่าย และเห็นว่าสภาได้ยกระดับขึ้นมาเล็กน้อยเพราะมีการพูดหลักการต่างๆ ในสภาดีกว่าการสาดโคลนใส่กันไปตามในรูปแบบการเมืองเก่า และขอฝากถึง ส.ส. และ ส.ว. ที่มีพรรคสนับสนุนระบบรัฐประหารในที่ประชุมรัฐสภาเป็นเรื่องไม่เหมาะสม เพราะผู้ที่จะเป็น ส.ส. และ ส.ว. ต้องเชื่อมั่นเชื่อถือในระบบอุปถัมภ์ด้วย

## ให้คะแนนฝ่ายค้านชนะรบ.

นายสุภูมิ มาตุภูมิจิตต์ อดีตรองอธิการบดี ม.รามคำแหง กล่าวถึงการแถลงนโยบายรัฐบาลว่า พอรับได้มีหลักคิดดีกว่าครั้งที่ผ่านมาก็เถอะแต่คุมฉากและนอกกรอบทงมุกกกว่าครั้งนี้ และเห็นว่าฝ่ายค้าน โดยเฉพาะพรรคอนาคตใหม่มีการเตรียมพร้อมมาดี พรรคเพื่อไทยเสียอีกที่ติดลบ ยังอภิปรายเสียคติเหมือนที่ผ่านมา แทนที่จะพูดเรื่องแถลงนโยบายก็เหมือนกลับอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ส่วนการชี้แจงของ พล.อ.ประยุทธ์ ก็ตอบได้อย่างที่เราได้ยื่นคำถามมาก่อนหน้านี้แล้ว เหมือนเขาคิดว่าความเค็มๆ ที่รู้คำตอบแล้วมาถาม สอนอารมณ์เมืองนายกฯ ที่แสดงออกมาก็ไม่

# รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 28 ก.ค. 2022

- ไทยรัฐ
- เดลินิวส์
- มติชน
- ข่าวสด
- สยามรัฐ
- บางกอกโพสต์
- ไทยโพสต์
- ผู้จัดการ
- กรุงเทพธุรกิจ
- ข่าวหน้า
- โพสต์ทูเดย์

รวมข่าวหน้าที

4

หน้า 1,10

มากกว่าที่คิดไว้ อยู่ในขั้นที่พร้อมได้ แต่คิดว่า นายกษณะจะควบคุมอารมณ์ได้มากกว่านี้ อย่างมองคนเป็นผู้ได้บังคับบัญชาเพราะไม่ใช่ทหาร ส่วนรัฐมนตรีคนอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นนายสมคิด จาคศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี หรือ นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ก็ชี้แจงความลึกลับของแต่ละคน ซึ่งอย่างน้อยก็อยู่ที่ความเชื่อของคนและแล้วแต่คนทุนของใครๆ เพราะความเชื่อไม่ได้เกิดจากที่รัฐพูดแต่มาจากความคิดที่มาแต่เดิมมากกว่าว่าใครพูดจริง ไม่จริง

“หากจะให้คะแนนในการแถลงนโยบายครั้งนี้ ผมให้คะแนนฝ่ายค้านจาก 10 ให้ 6 ในฐานะฝ่ายค้านใหม่มากกว่านายกฯ และรัฐบาลที่ได้ 5” นายสมคิด กล่าว

### ดู-วิญญู ปีกัด สอปก

นายอภัยภูวนาท อดีตรองอธิบดีกรมการแพทย์สาธารณสุขฯ ที่ร่วมตีความแถลงการณ์ว่า รัฐมนตรีที่พูดได้ เนื้อหาที่มากที่สุด คือ นายสมคิด ซึ่งคนให้คะแนน 5.5 คะแนน เพราะเป็นการชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน เป็นคนเดียวที่พูดใกล้ความจริงมากที่สุด ส่วนคนอื่นก็ตีความผิดๆ ไม่มีเนื้อหาอะไร ซึ่งผลของประชามติแสดงถึงการของการเปลี่ยนแปลงสังคม ซึ่งไม่แน่ใจว่าคนที่เป็นได้ตัวมาอย่างไร และเมื่อตัวแล้วนายกฯ ฟังหรือไม่ เพราะนายกฯ ยังไม่เข้าใจบทบาทของตัวเองเลย ว่าเวลาอภิปรายต้องพูดหรือทำอย่างไร บทบาทของตนนี้ นายกฯ คือผู้นำบริหาร ควรสั่งอย่างเด็ดขาดว่าจะทำอะไรต่อไป ขอให้คะแนนนายกฯ 4 คะแนน

ส่วนนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ยังไม่เห็นเลยว่าเป็นการชี้แจงนโยบายรัฐบาลครั้งไหน เหมือนไม่ทราบว.คลัง มีแถลงชี้แจงเรื่องของตัวเองเกี่ยวกับคดีสินเชื่อนานาชาติกรุงไทย ขณะที่นายอภัยภูวนาท เครื่องราง รองนายกฯ เป็นบุคคลที่ไม่ได้เตรียมการที่เรียนจบกฎหมาย เพราะสิ่งที่เขาแสดงออกมาตลอดเวลาคือความพยายามเบี่ยงเบนกฎหมายทำให้คนเข้าใจผิดๆ ให้แค่ 2 คะแนน ส่วนพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ให้ศูนย์คะแนน เพราะไม่ได้มีความสนใจใส่ใจอะไร

ขณะที่ในส่วนของ ส.ส. พรรคร่วมฝ่ายค้าน การอภิปรายนโยบายรัฐบาลครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของหลายคน หลายพรรค ที่ได้พูดหน้าทีในสภา ขอให้ 7 คะแนน ซึ่งถ้าคิดหวังจากการอภิปรายเรื่องงบประมาณแผ่นดิน และการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้หน้าฝ่ายค้านจะทำหน้าที่ได้ดีกว่านี้

### เทพไทให้นายกฯ สอปกผ่าน 51%

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการอภิปรายว่า ใช้เวลายาวนาน 34 ชั่วโมง เป็นการประชุมมาราธอนที่สุด ครั้งต่อไป 3 ฝ่ายควรพิจารณาถึงระยะเวลาการอภิปรายที่เหมาะสมกว่านี้ การใช้เวลาอภิปรายถึง 03.00-04.00 น. ไม่ได้เป็นผลดีต่อฝ่ายใด มีแต่จะสร้างความเหนื่อยหน่าย บางท่านสูงวัยมีปัญหาสุขภาพตามมามีพี่น้องประชาชนผู้สนใจก็ต้องหลับนอน แต่ถ้าคิดว่าการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเป็นเพียงแค่อพิธีกรรม ทำให้ครุ่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยไม่สนใจเนื้อหาสาระและประสิทธิภาพการประชุมก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย

ถ้าจะให้คะแนนการอภิปรายของ 3 ฝ่าย ฝ่ายรัฐบาลตัวนายกฯ สอปกผ่านแบบเฉียดฉิว 51% เพราะไม่สามารถควบคุมสติได้ เกิดอารมณ์แปรปรวนบ่อยครั้ง มีอารมณ์เสียเป็นช่วงๆ อย่างไม่มีเหตุผล ไม่เข้าใจข้อบังคับการประชุม นี่จะลุกขึ้นพูดก็ทะเลาะถกเถียงไม่ต้องขออนุญาตจากประธานรัฐสภาบ่อยครั้ง ฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทย ผู้อภิปรายมือถ่มมีน้อย เขียนอภิปรายมือหนึ่ง ไม่ได้เข้าสภาเป็นจำนวนมาก เหลือเพียงสมาชิกแถว 2 เพียงไม่กี่คนที่พอจะยื่นอภิปรายหรือสร้างสีสัน ข้ออารมณ์ให้นายกฯ ประเด็นได้ สวบทเนื้อหาอภิปรายก็มุ่งเน้นติเตียนครีตตัวบุคคลมากกว่า ไม่เจาะลึกแนวนโยบาย

ส่วนพรรคอนาคตใหม่ มีผู้อภิปรายรุ่นใหม่หลายคนที่อภิปรายดี เนื้อหาตรงประเด็น ทำการบ้านมาดีแต่ขาดประสบการณ์ในการอภิปราย ไม่มีลีลาหรือฉากสีสรรที่น่าชวนติดตาม แต่ถือว่าสอปกผ่านในเกร็ดคดี 70% ส่วนพรรคเพื่อไทยน่าจะจะได้แค่ 55% เท่าพรรคร่วม

ฝ่ายค้านอื่นๆ ชักฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลได้ 50% เพราะมีเวลาน้อย และส่วนใหญ่ที่ทำได้อีกก็แค่อภิปรายเชียร์ หรือเอาใจนายกฯ กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ส่วนพวกองค์กรที่ลุกขึ้นประท้วงคัดค้านก็เป็นคนหน้าเดิมทำไปเพื่อล่ารางวัลเท่านั้น สำหรับ ส.ว. ไม่สามารถให้คะแนนได้ เพราะ ส.ว. ชุดนี้เป็นแค่ไม้ค้ำยันรัฐบาล การอภิปรายก็เน้นไปตามใบสั่ง ส่วนใหญ่จะมารวมประชุมเพื่อให้ครบองค์ประชุม

### สมศักดิ์เชื่อรัฐบาลอยู่ยาว

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงจากการนำเสนองานแถลงนโยบายต่างจากรัฐบาลก่อนๆ โดยเป็นรัฐมนตรีมา 13 ครั้ง ปกติมาซัก 3-4 ครั้ง จะอ่านเอกสารที่เตรียมมา มีการซักถามก็มีเล็กน้อย โดยมักมีนายกฯ จะไม่ค่อยอยู่ในห้องประชุม แต่ พล.อ.ประยุทธ์ อยู่รับฟังการอภิปรายตลอด อาจมีการถือแว่นมาบ้าง และอยู่คอยบอกรับซักถามคำถามจากรัฐมนตรีบางกระทรวงไม่ต้องตอบ แต่คงให้เห็นว่านโยบายที่รัฐบาลเขียนมาคนเขาใจมากที่สุดคือคนนายกฯ ดังนั้นการติดตามผลงานของรัฐบาลน่าจะออกมาได้คะแนนแพ้ที่เขินเอาไว้ และเมื่อผลสัมฤทธิ์รัฐบาลออกมาจะเป็นภาระที่คุ้มครองรัฐบาลให้อยู่ได้นาน และอาจจะครบวาระ ต้องติดตามว่า จะเป็นอย่างไรที่ตนคิดหรือไม่

นายสมศักดิ์กล่าวว่า หากประชาชนฟังการแถลงนโยบาย จะเห็นนายกรัฐมนตรีอยู่ในห้องประชุมตลอดเวลา ท่านเป็นคุณตรงไปตรงมา บางครั้งไม่เตรียม หรืออาจดูเหมือนหนักแต่ไม่หนัก หากพูดหรือแสดงอะไรผิดก็ขอโทษทันที ดังนั้นอย่ามองเพียงการแสดงออก ยืนยันว่านายกฯ และรัฐมนตรีทุกคนมีความตั้งใจทำงาน เพื่อแก้ปัญหาให้ประเทศชาติและประชาชน

# รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 28 ก.ค. 2562

- โภชกิจ
- สยามรัฐ
- ไทยโพสต์
- เดลินิวส์
- บางกอกโพสต์
- ผู้จัดการ
- มติชน
- คม ชัด ลึก
- กรุงเทพธุรกิจ
- ข่าวสด
- แนวหน้า
- โพสต์ทูเดย์

รวมข่าวหน้าที่  
5

## ‘ซูเปอร์โพล’ชี้ฝ่ายค้านชนะรัฐบาล ไม่ได้ประโยชน์จากแถลงนโยบาย

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจจากคสช. เรื่อง ประเมินผลแถลงนโยบายรัฐบาลวันแรก กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,563 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคมที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 72.8 ระบุไม่ได้ประโยชน์จากการแถลงนโยบายรัฐบาลวันแรก ขณะที่ร้อยละ 27.2 ระบุ ได้ประโยชน์ นอกจากนี้ ร้อยละ 78.6 ไม่เชื่อมั่นต่อพรรคการเมืองฯ จะทำตามนโยบายหาเสียง โดยมีเพียงร้อยละ 21.4 ที่เชื่อมั่น

ทั้งนี้ เมื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อฝ่ายต่างๆ ในสภา ได้แก่ ฝ่าย

รัฐบาล ฝ่ายค้าน และประธานสภา ในการทำหน้าที่แถลงนโยบายรัฐบาลภาพรวม โดยมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน พบว่า ฝ่ายค้าน ได้ 6.46 คะแนน ผู้ทำหน้าที่ประธานสภา ได้ 5.84 และฝ่ายรัฐบาลได้ 5.11 คะแนน อย่างไรก็ตาม ประชาชนร้อยละ 79.2 ระบุ ไม่มีใครน่าชื่นชมเลยในวันแถลงนโยบายรัฐบาลวันแรก ส่วนร้อยละ 20.8 ระบุมีคนที่น่าชื่นชม เช่น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย, นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายปิยนุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่, นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย เป็นต้น

# รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

28 ก.ค. 2562

ประจำวันที่ .....

- ไทยรัฐ
- สยามรัฐ
- ไทยโพสต์

- เดลินิวส์
- บางกอกโพสต์
- ผู้จัดการ
- มติชน
- คม ชัด ลึก
- กรุงเทพธุรกิจ
- ข่าวสด
- แนวหน้า
- โพสต์ทูเดย์

3

รวมข่าวหน้าที่  
**6**



## วุฒิภาวะของ สว.

คนเคยเห็นหัวหน้าสถานี

- วุฒิภาวะมีน้ำหนัก
- ควรมอบช่อดอกไม้ให้ปรบมือ
- เขาคือผู้มีวิจากรณญาณ
- แพทย์ทุกคนพร้อมในวัยวุฒิ
- คุณวุฒิพร้อมพิสูทธิพิเศษพิศาล
- แต่ละคนล้วนครบประสบการณ์
- ล้วนเชี่ยวชาญผ่านชีวมานานปี
- ถูกคัดสรรเสนอไปให้โปรดเกล้าฯ
- แต่งตั้งเข้าวุฒิสภาทำหน้าที่
- ใช้ความรู้ความสามารถเป็นชาติพลี
- ด้วยตระหนักศักดิ์ศรี, ด้วยปรีชา
- ส่วนหนึ่งข้าราชการผ่านเกษียณ
- คั้งแก่เรียนผ่านโลกไซกโซนหล้า
- มีวงผู้แทนกลุ่มอาชีพริบสรรมา
- มาจากกลุ่มพัฒนาเอกชน
- อีกส่วนข้าราชการอันดับสูง
- ตั้งอย่างสูงใหญ่หลักไพรสณฑ์
- เพียบความรู้ประสบการณ์อันอำพน
- ซึ่งเข้มข้นคุณค่าอันเหมาะสม

แต่ก็มีพรรคการเมืองเฟื่องมาแฝง  
เพื่อออกแรงสู่จุดหมายหลายกระสวน  
เพื่ออภิปรายให้เห็นงามตามกระบวน  
หรือชี้ชวนด้วยเหตุผลสลับชวนชัก  
แต่วุฒิสภาคราแต่งตั้ง  
ไม่โด่งดังด้วยกระแสแปรเปลี่ยนหลัก  
ทุกวันนี้ผู้คนจงนงัก  
“อิสระ” หรือแรงพลังพรรคการเมือง  
จึงมากมายหลายประเด็นเห็นอื้อฉาว  
เหมือนถึงคราวนักเลือกตั้งกำลังเฟื่อง  
ประชาชนหวังเลือกตั้งจักรุ่งเรือง  
อย่าให้เปลืองงบประมาณการแผ่นดิน  
การ “รับใช้พรรคการเมือง” เรื่อง สส.  
ควร สว. อย่าปล่อยให้ใครดูหมิ่น  
บัตรสนเท่ห์น่าละอายกายราศิน  
ไม่อยากยินว่า “สว. ก็ชายตัว” !

# รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 28 ก.ค. 2562

ไทรบุรี

สยามบุรี

ไทรพลัด

เดลีนิวส์

บางกอกโพสต์

ผู้จัดการ

มติชน

คม ชัด ลึก

กรุงเทพธุรกิจ

ข่าวสด

แนวหน้า

โพสต์ทูเดย์

รวมข่าวหน้าที่

7

## กับแหล่งข่าวเมือง

### งดประชุมสภา

ในสัปดาห์นี้ระหว่างวันที่ 30 ก.ค.-2 ส.ค. จะมีการงดประชุมรัฐสภา 1 สัปดาห์ เนื่องจากจะมีการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์สิ่งของ และระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ ออกจากห้องประชุมชั่วคราวสำนักงานใหญ่ที่โอทีแจ้งวัฒนะ กลับไปติดตั้งที่อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ หรือสัปปายะสภาสถาน แยกแยกกาย หลังจากนั้นในสัปดาห์ถัดไป ก็จะเริ่มใช้ห้องประชุมจันทราในอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ในการประชุมเป็นครั้งแรก ส่วนความพร้อมของรัฐสภาใหม่แยกกายนั้นแม้ยังไม่เต็ม 100% เนื่องจากยังมีหลายเรื่องที่ต้องทดสอบ

ทั้งนี้ ห้องประชุมจันทรา เป็นห้องประชุมสำหรับวุฒิสภา ที่มีเก้าอี้ 360 ตัว ซึ่งหากจะใช้ประชุม ส.ส.ด้วย ก็ต้องมีการเสริมเก้าอี้อีก 150 ตัว และเพิ่มระบบสื่อสารเข้าไป โดยการก่อสร้างรัฐสภาใหม่ จากข้อมูลเมื่อวันที่ 12 ก.ค. พบว่า ก่อสร้างไปได้แล้ว 84.0% จากที่ตั้งเป้าไว้ว่าต้องสร้างให้ได้ 80.00% โดยระยะเวลาที่จะก่อสร้างให้เสร็จเหลือ 150 วัน ขณะที่การประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 นั้นเฝ้าดูเปิดเป็นสมัยวิสามัญเดือน ค.ค.



รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 28 ก.ค. 2562

ไทยรัฐ

เดลินิวส์

มติชน

ข่าวสด

สยามรัฐ

บางกอกโพสต์

คม ชัด ลึก

แนวหน้า

ไทยโพสต์

ผู้จัดการ

กรุงเทพธุรกิจ

โพสต์ทูเดย์

หน้า

3

รวมข่าวหน้า  
๘

# ‘บิกตู’ในวันไร่ ม.44 จับตา‘ปรับเกม’ หลัง‘ถกนโยบาย’



## วิเคราะห์

นำไปสู่คำถามว่า “วิกฤต” ที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นตามธรรมชาติของการเมือง หรือมีคนจัดฉากให้เกิดขึ้น โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการ 3 ปี ที่ว่าหรือไม่

พล.อ.ประยุทธ์ชี้แจงต่อมาว่า หมายถึงการเตรียมฝึกกำลังพลระหว่างเป็น ผบ.ทบ.ไม่ได้หมายถึงการเตรียมปฏิวัติ

6 ปีนี้การ “รับน้องใหม่” ที่ร้อนแรงไม่ธรรมดา การแถลงนโยบายรัฐบาล ต่อรัฐสภา ที่เริ่มต้นเมื่อวันที่ 25 ก.ค.ที่ผ่านมา เป็นครั้งแรกที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เผชิญหน้ากับ ส.ส.ในสภา

เป็นการเผชิญหน้าในแบบที่ พล.อ.ประยุทธ์ไม่มีอำนาจสิทธิ์ขาด 44 ในมือ

เป็นเรื่องปกติ ที่หัวหน้ารัฐประหาร หากโคจรไปพบกับ ส.ส.เมื่อไหร่ มักจะกลายเป็นเรื่องใหญ่

อย่างน้อยก็ต้องต่อว่าต่อขานกันพอสมควร พอให้รับรู้จุดยืนและความในใจของกันและกัน

จึงมีคำอภิปรายของ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ อดีตประธานรัฐสภา ซึ่งถือเป็นนักประชาธิปไตยที่วงการเมืองให้ความนับถือ ที่ระบุถึงเหตุการณ์เมื่อ 22 พ.ค.2557 ที่ห้องประชุมสโมสรทหารบก

เมื่อประกาศยึดอำนาจ พล.อ.ประยุทธ์ได้กล่าวสาทักว่า พวกท่านอย่าคิดสู้ผม ถึงสู้ก็สู้ไม่ได้ ผมเตรียมการมา 3 ปีแล้ว

คำว่า “เตรียมการมา 3 ปี” จึงขัดแย้งกับคำอธิบายของฝ่ายยึดอำนาจ ที่มักจะอ้างว่า ต้องเข้ามารัฐประหาร เพราะบ้านเมืองวิกฤตจนวาย หากปล่อยไว้จะบานปลาย ทำให้เสียหายมากขึ้นไปอีก

สำหรับเนื้อหาของสารของการอภิปราย หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ แถลงรายละเอียดนโยบาย 35 หน้าเสร็จ คำอภิปรายของฝ่ายค้านจากนั้น ล้วนแต่ระบุว่า ไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะดำเนินการตามนโยบายได้

ด้วยเหตุผลคล้ายๆ กันว่า รัฐบาลนี้มีเวลา 5 ปี ในการบริหารงาน แต่ก็ไม่ได้มีผลสำเร็จเป็นพิเศษ และบางเรื่องยังถือเป็นความล้มเหลว

เรื่องที่ถูกขุดออกมาตีแผ่เป็นระยะ จากพรรคเพื่อไทยและพรรคอนาคตใหม่ ได้แก่ การใช้อำนาจของรัฐบาลในห้วงเวลา 5 ปีหลังการรัฐประหารในปี 2557

น่าสังเกตว่า พล.อ.ประยุทธ์ พยายามลุกขึ้นชี้แจงด้วยตนเองในทุกเมื่อ

แม้ว่าบางเรื่องจะตอบห้วนๆ ลั่นๆ ได้แก่ การเตรียมปฏิวัติล่วงหน้า 3 ปี

การชี้แจงแบบโต้ทุกเมื่อของ พล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งยอมรับว่าตนเองเป็น “มือใหม่” ของการเมืองแบบรัฐสภา ทำให้เกิดการผิดคิด ผิดข้อบังคับการประชุม ทำให้ นายชวน หลีกภัย

# รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 28 ก.ค. 2562

- ไทยรัฐ
- สมสารัฐ
- ไทยโพสต์

- เดลินิวส์
- บางกอกโพสต์
- ผู้จัดการ

- บดิษบ
- คม ชัด ลึก
- กรุงเทพธุรกิจ

- ข่าวสด
- แนวหน้า
- โพสต์ทูเดย์

รวมข่าวหน้าที่

9

ประธานรัฐสภาต้องเบรกรบย่อย

นอกจากนี้ ยังคิดในท่าที่สั่งการแบบเดิมๆ สมัยเป็นนายกฯ คสช. ทั้งน้ำเสียงดูตัน และการชี้แจง บางครั้งล้ำเส้นจนถูกประท้วงจาก ส.ส.อนาคตใหม่ว่า ส.ส.ไม่ใช่ทหาร อย่ามาชี้แจงสั่งการ

ตลอดการประชุม ที่นั่งเคียงข้าง พล.อ.ประยุทธ์ ได้แก่พีพีเลิฟของนายกฯ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ

บิกป้อมรับบทประกบคิดคนนายกฯ และพยายามสะกิดคอยเคลื่อนไหวล่ามิกคู่เริ่มคุกรุ่น แต่ท่าที่เห็นก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไรนัก

**ไ**ลด์สำคัญของการประชุมวันแรก ได้แก่ การอภิปรายของ นายรังสิมันต์ โรม จากพรรคอนาคตใหม่ที่ตอนหนึ่ง ส.ส.หนุ่มจากอนาคตใหม่ กล่าวว่ รัฐบาลนี้กับรัฐบาลที่แล้วเป็นกลุ่มเดียวกันที่มีปัญหามากมาย แต่มาเขียนนโยบายว่าจะส่งเสริมให้นักการเมืองมีคุณภาพ เป็นคนดี มีคุณธรรม และการแก้ไขปัญหายุทธวิธีคอร์รัปชัน สังคมจึงมีคำถามว่าจะเป็นไปได้หรือไม่

ทำให้เกิดการประท้วงจากองค์กรกษจากพรรคพลังประชารัฐ และ ส.ว.

มีการหลุดปากจาก พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร ส.ว.เพื่อนนายกฯ ว่า อย่างนี้ต้องปฏิวัติสัก 20 ปี เรียกเสียงโห่ลั่นสภา ก่อน "บิกเอ็ม" จะดอนคำพูดไป

แต่ร้ายที่สุดคือต้องยกว่า ได้แก่ การปะทะระหว่าง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ที่เปิดประเด็นเรื่องเลือกตั้ง การทุจริต

พล.อ.ประยุทธ์ตอบได้ว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ไม่เคยให้เกียรติเลย รู้จักกันมานาน แต่งงานก็วันเดียวกัน สมรสพระราชทานมาด้วยกัน

ถือเป็นรุ่นพี่ แต่วันนี้ไม่ถือเป็นรุ่นพี่แล้ว อันเป็นการประกาศตัดขาดพี่น้อง ดังที่สื่อต่างๆ นำเสนอ

เกิดการโต้เถียง และขอให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ถอนคำพูด เจ้าตัวยืนยันไม่ถอน นายพรเพชร วิชิตชลชัย ซึ่งทำหน้าที่ประธาน ระหว่างเกิดเหตุพยายามเบรกรบเกมด้วยการเคาะค้อนและยืนขึ้น แต่ไม่มีผล จึงสั่งพักการประชุม 10 นาที

เมื่อกลับมามีมติ ผบ.ตร. ยืนยันไม่ยอมถอนคำพูดอีก นายพรเพชรจึงเชิญให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ออกจากห้องประชุมไป

**บ**ทบาทของ พล.อ.ประยุทธ์ ในการประชุมแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ถือเป็นความพยายามปรับตัวให้เข้ากับระบบของสภา ที่มีกฎเกณฑ์ และต้องใช้ความอดทนในการรับฟังความเห็น และเหตุผลที่แตกต่าง

แม้ว่าจะยังประดักประเดิด แต่ก็น่าสนใจว่า พล.อ.ประยุทธ์จะทำใจ ปรับความคิดความเคยชินให้เข้ากับนักการเมืองจากเลือกตั้งได้อย่างกลมกลืนแค่ไหน

โดยเฉพาะสภาผู้แทนฯ ซึ่งมี ส.ส.ฝ่ายค้าน ที่พร้อมอภิปรายวิจารณ์รัฐบาลอย่างตรงไปตรงมา

อาจจะต้องใช้เวลาอีกไม่น้อย จึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลง แต่บางเรื่องก็น่าจับตา อาทิ การเดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการของนายกฯ จากเดิมที่ไม่ค่อยเปิดกว้างให้สื่อเดินทางไปสังเกตการณ์และทำข่าว

การลงพื้นที่ จ.ยะลา ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ หลังแถลงนโยบาย มีกระแสข่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ตำริให้เชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์ด้วย

โดยจะให้ลงพื้นที่ล่วงหน้าก่อนที่นายกฯ และมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำเยี่ยมชม

และการลงพื้นที่ตรวจติดตามงานนโยบายของนายกฯ ซึ่งจะมีขึ้นทุกเดือนนั้น จะเชิญตัวแทนสื่อมวลชนลงพื้นที่ด้วยทุกครั้ง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานด้านเชิงรุกของนายกฯ และรัฐบาล

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สังคมต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงมากขึ้น นอกเหนือจากรบที่การแสดงออกของนายกฯ ในวันที่ 16 มิ.ย. 44 ก็คือ การปรับนโยบายของรัฐบาล สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ

ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ซึ่งรวมถึงการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ การสร้างประชาธิปไตย ขยายสิทธิเสรีภาพให้ประชาชน

ซึ่งไม่เพียงแต่จะสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคม แต่ยังคงจะเพิ่มความชอบธรรมให้กับนายกฯและรัฐบาลด้วย

# รวมข่าว กกต.

สำนักประชาสัมพันธ์

ประจำวันที่ 28 ก.ค. 2562

- |                                   |                                      |  |   |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> ไทยรัฐ   | <input type="checkbox"/> เดลินิวส์   | <input type="checkbox"/> มติชน         | <input type="checkbox"/> ข่าวสด             |
| <input type="checkbox"/> สยามรัฐ  | <input type="checkbox"/> บางกอกโพสต์ | <input type="checkbox"/> คม ชัด ลึก    | <input checked="" type="checkbox"/> แนวหน้า |
| <input type="checkbox"/> ไทยโพสต์ | <input type="checkbox"/> ผู้จัดการ   | <input type="checkbox"/> กรุงเทพธุรกิจ | <input type="checkbox"/> โพสต์ทูเดย์        |
| <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/>                    |

รวมข่าวหน้าที่  
10

หน้า 4

## บุคคล แนวหน้า

...1...■ ส่วนเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้นั้น ก็มีความเคลื่อนไหวเป็นพิเศษจากทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดย ท่านทูตอิทธิพร บุญประครอง ประธานกกต.เปิดการอบรมวิทยากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 445 คน เมื่อวันพุธที่ผ่านมา...■ โดย ท่านทูตอิทธิพร ระบุว่า กกต.ก็ได้เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งในทุกกระดับ ทั้งกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล แต่จะเป็นระดับใดก่อนก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลจะเป็นผู้ประกาศ...■ และยังมีแนวโน้มว่า “การเลือกตั้งท้องถิ่นมีความสำคัญมาก เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ใกล้ชิดกับประชาชน การเลือกตั้งจึงเป็นการกระจายอำนาจให้ประชาชนปกครองตนเอง เป็นการแสดงออกถึงเจตจำนงของประชาชนในการมีส่วนร่วมออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเลือกตัวแทนเข้าไปบริหาร อปท. ...■ ถ้าการเมืองท้องถิ่นที่เปรียบเหมือนฐานของสังคมประชาธิปไตยมีความเข้มแข็งการเมืองระดับชาติที่เป็นส่วนยอดของประชาธิปไตยก็จะเข้มแข็งไปด้วยเช่นกัน...■ “มือปราบ” ก็เริ่มได้กลิ่นไอร้อนของการเลือกตั้งท้องถิ่น. โดยเฉพาะในลวดเลี้ยวผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เพราะมีการโยนชื่อผู้มีชื่อเสียงออกมาให้คนกรุงเทพฯ เลือกออกมาเป็นระยะๆ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ว่าฯฮีโร่ถ้าหลวง - ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร, มาร์ค- อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นต้น...■ อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 เรื่องที่กล่าวมานั้น ถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่รัฐบาลจะต้อง ฝาด่านไปให้ได้ โดยในเรื่องกฎหมายงบประมาณเพราะการพิจารณางบฯ ในช่วงของสถาปกาถิตินั้น ก็ต้องบอกด้วยคำสั้น ๆ ว่า รากเลือด...■ ส่วนการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้น เห็นว่า ถึงแม้พลโพธิ์จะระบุว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.29 อยากรจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งก็ตาม แต่ขณะนี้ยังมีข้อปรับปรุงที่จะต้องแก้ไขในเรื่องระเบียบและวิธีการที่เกี่ยวข้อง เพราะว่างเว้นจากการเลือกตั้งท้องถิ่นมา 5 ปี ...■ ดังนั้น หากรัฐบาลสามารถผลักดัน 2 เรื่อง ให้ประสบความสำเร็จแล้ว ก็ถือว่า รัฐนาวาลำนี้ยังเป็นเรือเหล็ก ตามคำนิยามของ รองฯวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่ยังแล่นต่อไปได้ลุลย แต่หากยังมีปัญหา ก็ต้องหาทางแก้ไข เพื่อให้ประเทศไทยไปต่อได้อย่างราบรื่น...■ สวัสดีครับ

มือปราบ